



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๘๓



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๓๓๔๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในการส่งเสริมและสร้างโอกาสการจ้างงานสำหรับคนพิการ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรพิจารณาแนวทางการบูรณาการการดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน มูลนิธิ และองค์กรเอกชนเพื่อร่วมวางแผนพัฒนาทักษะ และศักยภาพของคนพิการให้รองรับกับความต้องการในแต่ละลักษณะงานของการจ้างงานของหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ ควรประมวลปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการจ้างงานคนพิการของหน่วยงานรัฐที่ผ่านมา เพื่อวางแผนทางแก้ไขและสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

๒. การให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลคนพิการที่ควรครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติการศึกษา สาขาและทักษะความสามารถของคนพิการ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาความสอดคล้องกับลักษณะความพิการของแต่ละบุคคล และลักษณะงานตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับคู่คนพิการกับหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจ้างงาน (matching) รวมทั้งควรพัฒนาระบบการรายงานผลการจ้างงานของหน่วยงานรัฐให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานในการรายงานฯ ตามช่วงเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้นฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระบบราชการ ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๐๙ (ปิยนุช) หรือ ๘๙๑๖ (รฐา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๗๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th